



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ค้างชำระราคา  
ออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาเงื่อนไขการประมูล  
หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ.  
๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้ผู้  
ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ต้องชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่กำหนด หากไม่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่ง  
ทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ โดยกำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินค้าง  
ชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น หากหมายเลขใดไม่มีผู้เสนอราคาให้ทำการเปิดประมูลต่อไปไม่น้อยกว่า  
๓ ครั้ง และเมื่อเห็นได้ว่าหมายเลขทะเบียนดังกล่าวไม่มีผู้สนใจหรือหากทำการเปิดประมูลทางอินเทอร์เน็ตต่อไป  
จะเกิดผลเสียหายต่อการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ให้นำหมายเลขทะเบียนนั้น ออกประมูลพร้อมกับการประมูล  
หมายเลขทะเบียนรถตามปกติ นั้น

เนื่องจากการนำหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กย กอ ขก ขข ขง ขจ ขว และ ขอ ที่ค้างชำระ  
ราคาออกประมูลใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วยังมีบางหมายเลขไม่มีผู้ใดเสนอราคาจึงอาจเกิดผลเสียต่อการ  
เร่งรัดหนี้สิน ดังนั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จึงให้นำหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กย กอ ขก ขข  
ขง ขจ ขว และ ขอ ที่ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน ๒๔ หมายเลข ตามบัญชีที่แนบประกาศนี้ ออกประมูลพร้อมการ  
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร งธ รูปแบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นการประมูลทาง  
อินเทอร์เน็ต [www.tabienrod.com](http://www.tabienrod.com) และการประมูลทางวาจา (เคาะไม้) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็น  
ต้นไป ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนวางหลักประกัน และชำระราคาภายใน ๓๐ วัน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ  
ที่กำหนด

ทั้งนี้หากผู้ชนะการประมูลรายเดิมประสงค์จะต่อสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถให้ชำระค่าหมายเลข  
ทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ  
ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการ  
ขนส่งกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่  
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายจรูญ จงกรจักร)  
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

